



การละเมิดกฎการขับขี่ภายใต้ฤทธิ์สารเสพติด – การทดสอบเพิ่มเติมตัวอย่างของเหลวในช่องปากของคุณ

(Drug Driving Infringement – Further Testing of Your Oral Fluid Sample)

คุณได้รับหนังสือแจ้งการละเมิดกฎการขับขี่ภายใต้ฤทธิ์สารเสพติด (การละเมิดกฎ) จุดประสงค์ของเอกสารนี้คือเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าตัวอย่างของเหลวในช่องปากของคุณจะถูกส่งไปยังห้องปฏิบัติการที่ได้รับการอนุมัติสำหรับการทดสอบเพิ่มเติมและเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการการละเมิดกฎของคุณ ซึ่งขึ้นอยู่กับผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ

ก่อนที่คุณจะได้รับหนังสือแจ้งการละเมิดกฎได้มีการทดสอบตัวอย่างของเหลวในช่องปากของคุณโดยอุปกรณ์ทดสอบของเหลวในช่องปาก และผลการทดสอบชี้ให้เห็นว่าตัวอย่างของเหลวในช่องปากของคุณมีสารเสพติดต้องห้ามที่กฎหมายกำหนดไว้ชนิดหนึ่งปะปนอยู่

จากประสบการณ์ของตำรวจวิกตอเรีย (Victoria Police) อุปกรณ์ทดสอบของเหลวในช่องปากดังกล่าวจะให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำเป็นส่วนใหญ่ เพื่อยืนยันว่าผลลัพธ์นั้นถูกต้องในกรณีของคุณ Victoria Police จะส่งตัวอย่างของเหลวในช่องปากของคุณไปยังห้องปฏิบัติการที่ได้รับอนุมัติให้ทำการทดสอบเพิ่มเติม

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงวิธีการจัดการกับหนังสือแจ้งการละเมิดกฎของคุณ ขึ้นอยู่กับผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ

<p>หากผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการยืนยันว่าตัวอย่างของเหลวในช่องปากของคุณมีสารเสพติดต้องห้ามที่กฎหมายกำหนดไว้ชนิดหนึ่ง ถือว่าหนังสือแจ้งการละเมิดกฎจะยังคงมีผลบังคับตามเดิม คุณมีสิทธิตามหน้าที่และทางเลือกของคุณ (เช่น สิทธิในการคัดค้านหนังสือแจ้งการละเมิดกฎ) ดังรายละเอียดในหนังสือแจ้งการละเมิดกฎนั้น</p> <p>หากเป็นเช่นนั้น</p> <p>คุณจะไม่ได้รับแจ้งผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการเว้นแต่ว่าคุณคัดค้านหนังสือแจ้งการละเมิดกฎนั้น</p>
<p>หากผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการไม่ยืนยันการมีสารเสพติดต้องห้ามที่กฎหมายกำหนดไว้ชนิดหนึ่งในตัวอย่างของเหลวในช่องปากของคุณ</p> <p>หนังสือแจ้งการละเมิดกฎจะถูกเพิกถอนและจะไม่มีการลงโทษใดๆ กับการละเมิดกฎ</p> <p>หากสิ่งนี้เกิดขึ้น Victoria Police จะแจ้งให้คุณทราบโดยเขียนถึงคุณตามที่อยู่ที่คุณแจ้งไว้แก่ Victoria Police และหากคุณชำระค่าปรับไปแล้ว คุณก็จะได้รับเงินคืน</p>
<p>หาก Victoria Police ไม่ได้รับผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการภายใน 28 วันหลังวันที่ของหนังสือแจ้งการละเมิดกฎ หนังสือแจ้งนั้นก็จะถูกเพิกถอน</p> <p>หากสิ่งนี้เกิดขึ้น Victoria Police จะแจ้งให้คุณทราบโดยเขียนถึงคุณตามที่อยู่ที่คุณแจ้งไว้แก่ Victoria Police และหากคุณชำระค่าปรับไปแล้ว คุณจะได้เงินรับคืน</p> <p>ตัวอย่างของเหลวในช่องปากของคุณจะยังคงถูกทดสอบโดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับอนุมัติ</p>

หากผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ**ยืนยัน**ว่าตัวอย่างของเหลวในช่องปากของคุณมีสารเสพติดต้องห้ามที่กฎหมายกำหนดไว้ชนิดหนึ่ง
คุณจะได้รับหนังสือแจ้งเตือนการละเมิด**กฎฉบับใหม่**สำหรับความผิดของคุณ
หากผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ**ไม่ยืนยัน**
ว่ามีสารเสพติดต้องห้ามที่กฎหมายกำหนดไว้ชนิดหนึ่งในตัวอย่างของเหลวในช่องปากของคุณ
คุณจะไม่ถูกดำเนินคดีใดๆเพิ่มเติม

คุณสามารถคัดค้านหนังสือแจ้งการละเมิด**กฎหมาย**ใน 28 วันหลังจากวันที่ของหนังสือแจ้งนั้น

หากคุณ**คัดค้าน**หนังสือแจ้งการละเมิด**กฎหมาย**

และผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ**ยืนยัน**ว่าตัวอย่างของเหลวในช่องปากของคุณมีสารเสพติดต้องห้ามที่กฎหมายกำหนดไว้ชนิดหนึ่งปะปนอยู่ Victoria Police

ก็จะขอให้ศาลตัดสินเรื่องของคุณ**ตามผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ**

หากคุณ**ไม่คัดค้าน**หนังสือแจ้งการละเมิด**กฎหมาย**และภายในระยะเวลาคัดค้านผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ**ยืนยัน**ว่าตัวอย่างของเหลวในช่องปากของคุณมีสารเสพติดต้องห้ามที่กฎหมายกำหนดไว้ชนิดหนึ่งปะปนอยู่ คุณจะได้รับการพิพากษาลงโทษ โดยอัตโนมัติไม่ว่าคุณจะจ่ายค่าปรับหรือไม่ก็ตาม

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการปรับสามารถดูได้จากเว็บไซต์ Fines Victoria ที่

<https://online.fines.vic.gov.au/> หรือ โทร Fines Victoria หมายเลข (03) 9200 8111 ระหว่างเวลา 8:00 น. - 18:00 น.

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ผู้โทรจากภูมิภาครัฐวิกตอเรียสามารถโทรหา Fines Victoria ได้ที่ 1300 369 819

โดยเสียค่าบริการโทรศัพท์ท้องถิ่น